

# “Midea” กำหนดนิยามใหม่ของการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ที่งาน IFA 2016



เบอร์ลิน-9 ก.ย.-ฟิอาร์ทนิวส์วีร์/อินโฟเควสท์

Midea ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านชั้นนำของโลก ได้จัดแสดงผลผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดมากมายในมหกรรม IFA 2016 ระหว่างวันที่ 2-7 กันยายนที่ผ่านมา ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ Messe Berlin โดยทุกผลิตภัณฑ์ต่างให้ความสำคัญกับผู้ใช้เป็นหลัก นับเป็นการกำหนดนิยามใหม่ของการออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อให้ทุกคนในครอบครัวมีชีวิตที่ง่ายขึ้น

<http://photos.prnasia.com/prnvar/20160909/0861609113>

แดเนียล บอลส์ส์ ผู้อำนวยการแผนกการสร้างแบรนด์และการตลาด ฝ่ายขายและการตลาดต่างประเทศของ Midea Kitchen Appliance Division กล่าวว่า “นอกเหนือจากความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการประหยัดพลังงานแล้ว การออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้ารุ่นใหม่ ๆ ของ Midea ยังให้ความสำคัญกับการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในทันทีด้วย”

หนึ่งในผลิตภัณฑ์เด่นของ Midea คือ เครื่องดูดฝุ่นรุ่น 16D ซึ่งเป็นเครื่องดูดฝุ่นไร้สายรุ่นแรกของ Midea ที่มาพร้อมระบบป้องกันเศษผงที่แท่นชาร์จ 16D ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้การทำความสะอาดบ้านเป็นเรื่องง่ายดาย ด้วยระบบลมหมุนทรงพลังที่ทำความสะอาดได้ดีขึ้น ทั้งยังประหยัดพลังงานด้วยแบตเตอรี่ลิเทียมที่สามารถเปลี่ยนได้ เครื่องดูดฝุ่นรุ่นนี้มีด้ามจับแบบพับได้พร้อมปุ่มควบคุม ทำให้เคลื่อนที่และเข้าถึงซอกมุมต่างๆได้อย่างสะดวกสบาย นอกจากนี้ Midea ยังจัดแสดงหุ่นยนต์ทำความสะอาดพื้นและหน้าต่างอันทรงประสิทธิภาพอีกด้วย

ส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวยุคใหม่ของ Midea ก็มาในดีไซน์ที่สวยงามไม่เทอะทะ สามารถเข้ากับห้องครัวได้เกือบทุกรูปแบบ นอกจากนี้ ชุดเตาแม่เหล็กไฟฟ้าพร้อมเตาอบและเครื่องดูดควัน (HHO) ที่มีแผงควบคุมแบบสัมผัส ยังมอบประสบการณ์ใหม่ในการทำอาหารให้แก่ผู้ใช้งานด้วย

อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ซิกเนเจอร์ของบริษัทคือ เตาอบไมโครเวฟเคลือบสารป้องกันแบคทีเรีย ช่วยให้ผู้ใช้ปรุงอาหารได้อย่างถูกสุขอนามัย มาพร้อมเซ็นเซอร์ที่สามารถปรับเวลาการทำอาหารและระดับความร้อนให้เหมาะสมกับปริมาณและชนิดของอาหาร นอกจากนี้ยังมีระบบอินเวอร์เตอร์สำหรับละลายอาหารแช่แข็ง ช่วยให้ประหยัดพลังงานและเวลาในการทำอาหารด้วย

คุณบอริสกล่าวว่า “เราต้องการให้ลูกค้าทุกคนเข้าใจถึงความหมายของคำว่าบ้าน เราจึงใส่ใจทุกรายละเอียดในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ทุกคนสนุกไปกับการทำครัวและทำความสะอาดบ้านด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าของเรา”

เกี่ยวกับ Midea Kitchen Appliance Division

Midea Kitchen Appliance Division เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท Midea Group หนึ่งในผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านรายใหญ่ที่สุดของจีน Midea ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1968 และเป็นผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวรายใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ด้วยรายได้จากการขายทะลุ 2.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี ทั้งยังเป็นผู้ผลิตเตาไมโครเวฟอันดับ 1 ของโลก และผู้ผลิตเครื่องล้างจานอันดับ 3 ของโลก ปัจจุบัน Midea Kitchen Appliance Division มีฐานการผลิต 3 แห่ง รวมถึงศูนย์วิจัยและพัฒนา 2 แห่งในจีน นอกจากนี้ยังมีฐานการผลิตในประเทศเบลารุส รวมทั้งมีศูนย์วิจัยและพัฒนาในเมืองโบโลญญา ประเทศอิตาลีด้วย